

# สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี “โรงเรียนดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกัน”

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นโรงเรียนลำดับที่ 10 ในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่สังคมจับตามองและคาดหวังสูงเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยแห่งแรกที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันกับโรงเรียนแม่ ซึ่งสังคมคาดหวังว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีความเจริญรุ่งเรืองเสมือนโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยอื่นๆที่เป็นมา



พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี คนที่ 1 ตระหนักดีถึงการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด บนความมุ่งมั่น พุ่มเท อุดทน เสียสละ ตั้งใจให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ที่สนับสนุนให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ การฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อต่อความลำบากต่ออุปสรรคปัญหาที่มีจำนวนมากในการบริหารโรงเรียนที่กำลังก่อสร้างบนที่ดินที่ต้องใช้งบประมาณมากมายในการทำให้โรงเรียนสมบูรณ์แบบในเวลารวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

## โอกาสในการตอบแทนคุณแผ่นดิน

“วันนี้ผมได้รับโอกาสนั้นแล้ว ผมเต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นที่จะทำโรงเรียนนี้ให้ดีที่สุด ให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตอบแทนคุณแผ่นดินโดยบริหารจัดการสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เป็นโรงเรียนดีที่สุดในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย แต่ผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่า **โรงเรียนดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกัน** วันนี้มีสัญญาณที่ดีมาจากเพื่อนครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน องค์กรชุมชน โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และในปีการศึกษา 2555 นับเป็นช่วงเวลาที่ดีและสำคัญมากเมื่อ **สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย** ได้คัดเลือกให้ **นายกุลวัฏ คล้ายหนองสรวง** ประธานชมรมผู้ปกครองและประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล **“องค์การผู้ปกครองที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555”** เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาไทย ในโรงเรียนที่ตนสังกัดและเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ปกครองสามารถจะขับเคลื่อนกลไกแห่งความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการและกิจกรรม ให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป”

## เพราะผู้ใหญ่ใจดี จึงมี สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

“โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แต่เดิมพื้นที่กว่า 30 ไร่แห่งนี้เป็นส่วนสัมบางมด ได้รับการบริจาคจาก คุณปนัดดา สุวรรณานนท์ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสครองราชย์สมบัติเป็นปีที่ 60 และเป็นปีที่ระลึกแด่คุณพ่อ คือ นายปลั่ง สุวรรณานนท์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อคุณปนัดดา รัก โดยมุ่งหวังว่าผืนดินแห่งนี้จะสามารถทำประโยชน์ทางการศึกษา ต่อเด็กๆในระแวกใกล้เคียงจะได้ไม่ต้องเดินทางมาเรียนหนังสือไกล และเป็นความสุขของคุณแม่คุณปนัดดา คือคุณแม่วรรณะ สุวรรณานนท์ ที่มีอุปนิสัยส่งเสริมให้คนได้เรียนหนังสือและศึกษาคหาความรู้”

## 8 สิงหาคม 2551 วันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

“วันที่ 8 สิงหาคม 2551 (วันที่ 8 เดือน 8 ปี 08 ) ได้มีประกาศจัดตั้งจึงนับเป็นวันสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แห่งนี้ นับเป็นโรงเรียนแห่งใหม่ในฝั่งธนบุรี และเป็นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ลำดับที่ 10 ซึ่งมีพิมพ์เขียวที่เป็นอัตตลักษณ์ เรื่องการอบรมสั่งสอนให้ลูกสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี คือ **เป็นผู้นำ รักเพื่อน หนักถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง** ในทุกวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนของเราจะจัดกิจกรรมเพื่อให้คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียงได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการจัดงาน “มหกรรมตลาดนัดพอเพียง” ขึ้น พร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเยี่ยมชมกิจการและกิจกรรมของโรงเรียนด้วย”

## ประสบการณ์จากการเดินทางต่างประเทศ กับโรงเรียนแห่งความโดดเด่น 6 ประการ

“ทุกครั้งที่ผมเดินทางกลับจากดูงานด้านการศึกษาจากต่างประเทศแทบทุกทวีปที่ได้ไปมา เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย ผมคิดและฝันว่าวันหนึ่งผมจะได้มีโอกาสได้บริหารโรงเรียนใหม่ๆ สักครั้งหนึ่ง ผมจะใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ และจะแสวงหาเพิ่มเติม มาทำโรงเรียนแห่งนี้ให้ดีที่สุดในประเทศไทย

เป็นโรงเรียนแห่งความร่วมมือร่วมใจ สบายใจ สบายใจ มุ่งเน้นให้โรงเรียนเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพรรณที่หลากหลาย จัดเป็นสวนในรูปแบบผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยใช้มืออาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบและวางผังโรงเรียนภายใต้ความตั้งใจให้เป็น “โรงเรียนอารมณ์รีสอร์ท” ทำให้นักเรียนมีความสุข มีจิตใจแจ่มใส ท่ามกลางแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ

เป็นโรงเรียนแห่งความรักความอบอุ่นความเข้าใจ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความอบอุ่นความเข้าใจ เสมือนเครือญาติ ให้ทุกภาคส่วนอยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นเป็นกัลยามิตรต่อกัน

เป็นโรงเรียนแห่งความปลอดภัย มีแผนรักษาความปลอดภัยอย่างมีระบบมีมาตรฐาน ใช้ระบบเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยรองรับและฝึกทุกคนในโรงเรียนให้ตระหนักกับความปลอดภัยและภัยคุกคามต่างๆ เรามีระบบกล้อง CCTV และระบบ RFID เต็มรูปแบบ ระบบแบ่งพื้นที่เข้าออกโดยระบบE-Security ผู้ปกครองสบายใจรู้สึกปลอดภัยเมื่อลูกถึงโรงเรียน

เป็นโรงเรียนแห่งความพอเพียง เราได้นำอภินิหารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวจัดการการเรียนการสอนและอบรมนักเรียน เป็นโรงเรียนที่มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นยุทธศาสตร์การแข่งขันกันประหยัดพลังงาน ด้วยการบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชา

เป็นโรงเรียนแห่งโอกาสและความก้าวหน้า เราจะมีกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบอัจฉริยภาพภายในตนให้พบโอกาสและความก้าวหน้าตามศักยภาพแห่งตนโดยยึดแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ส่งเสริมอัจฉริยะทุกด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ให้เป็นโอกาสความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ณ วันนี้ นักเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับประเทศ และร่วมแข่งขันกับต่างประเทศได้ เช่น นักกีฬาแบดมินตันระดับเยาวชน นักกีฬาไอซ์เก็ตทีมชาติ นักกีฬากอล์ฟเยาวชนระดับชาติ นักเต้นลีลาศระดับเยาวชน และหวังว่าต่อไปเราจะมีการแข่งขันด้านวิชาการต่างๆเข้ามาอย่างแน่นนอน

และเป็นโรงเรียนแห่งเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ มีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากล มีอุปกรณ์เครื่องมือ มีบุคลากรที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงระบบได้ทั่วโลก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มุ่งไปสู่ “ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า พัฒนาเหนือมาตรฐาน” ต่อไป”

เรียบเรียงโดย : จตุพร ชัมมปที / คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. 0867115888 เข้าชมโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆได้ที่ : [www.sk-thonburi.ac.th](http://www.sk-thonburi.ac.th) ,  
[www.facebook.com/SKTParentNetwork](https://www.facebook.com/SKTParentNetwork)